

# 'มพล.'ดึงเข้มนักศึกษาแพทย์ปี6 พร้อมรับใช้สังคม-เน้นย้ำไม่ลืมผู้ด้อยโอกาส

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ห้องประชุม เชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มพล. มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่เข้าร่วม 30 คน ซึ่ง จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2563 รวมถึง เลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลรัฐต่อไป มีรศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดี ให้โอวาท โดยรศ.ดร.ชาภาพ วัฒนศิริ รองอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นพดล วรุโรรุ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นพดล กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง จากเมื่อ 6 ปีที่แล้วเป็นเด็กที่เพิ่งจบมัธยมศึกษา เมื่อได้รับการดูแลจากครูอาจารย์อย่างใกล้ชิด ผ่านการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างดี วันนี้จึงสำเร็จได้เป็นบัณฑิตแพทย์ จะออกไปรับ ใช้ประเทศไทย เป็นแพทย์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“จากเด็ก ม.6 ที่ได้รับการพัฒนาจากครูอาจารย์ เนื่องจากนักศึกษาเรามีจำนวนไม่มาก ครู อาจารย์จึงดูแลได้อย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก และ นักศึกษาของเราถึงจะเป็นรุ่นแรก เมื่อเข้ามาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถพัฒนาให้ มีความรู้มีทักษะจะสามารถสอบผ่านระดับประเทศ (สอบใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์) ผลการสอบค่อนข้างดี ถือว่านอกจากอาจารย์เราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพัฒนาเด็กได้ ตัว เด็กเองก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนจนจบแล้วเป็นบัณฑิตแพทย์ที่ ดีต่อไป”

คณบดีแพทยศาสตร์กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยฝากความหวังไว้กับบัณฑิตแพทย์มพล.ที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายปัญหาความไม่เท่าเทียมใน โอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ของประชาชน

“เรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญ เป็นโจทย์สำคัญของการผลิตแพทย์ มพล.จึงเน้นตั้งแต่ปีแรกที่ เข้าเรียน ปลูกฝังให้รักชุมชน เข้าใจปัญหาในชุมชน และอยู่ในชุมชน ได้ เชื่อว่าเมื่อจบแล้วจะ สามารถไปอยู่ในชุมชนระดับต่างๆ ในทุกพื้นที่ พร้อมฝากให้บัณฑิตแพทย์ว่าจากนี้ไปจน ตลอดชีวิตการเป็นแพทย์ขอให้ไม่ลืมผู้ด้อยโอกาส ให้ใช้สิ่งที่ได้พบได้เห็นจากการลงพื้นที่ ระหว่างเรียน กระตุ้นตัวเองอยู่เสมอให้ช่วยเหลือ ให้ยังประโยชน์ให้คนต่างๆ เหล่านี้ เท่าที่ จะทำได้อยู่เสมอ” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นพดลกล่าว